

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ MINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 46/UBND- VP

V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số  
04/CT-UBND ngày 22/5/2024 về  
chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn  
chặn sai phạm trong giải quyết TTHC

Minh Hải, Ngày 14 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Cán bộ, công chức UBND xã

Ngày 22/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/5/2024 Ủy ban nhân huyện ban hành Công Văn Số 656 /UBND- NV V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết TTHC

Để thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh đối với các hành vi những thiếu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức Bộ phận một cửa nhận và trả lời kết quả thực hiện nghiêm một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các nội dung của quy định của Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh đối với các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và trên đài phát thanh, cổng thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp nắm được (có Chỉ thị kèm theo).

2. Nghiêm cấm các hành vi những thiếu, tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch các TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. Cập nhật TTHC và số hóa kịp thời các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

3. Công khai số điện thoại đường dây nóng 02213.524.524, tổng đài 1022 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương để người dân và doanh nghiệp nắm được.

Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa nhận và trả lời kết quả địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) để được hướng dẫn, giải đáp./.

**Nơi nhận:**

-Nơi kính gửi  
-Lưu: VP



Lê Quang Đào